

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 5 năm 2011

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua, mạng lưới thông tin vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phát triển khá mạnh với nhiều thiết bị hiện đại đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan quản lý chức năng thường xuyên thực hiện nhiều biện pháp nhằm đưa công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn vẫn còn những hạn chế như: một số tổ chức cá nhân sử dụng máy phát vô tuyến điện không có giấy phép (đặc biệt là các đài truyền thanh không dây cấp xã, phường); sử dụng các thiết bị vô tuyến điện không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chưa được hợp quy, không đúng theo quy hoạch tần số quốc gia... gây ra tình trạng can nhiễu nguy hiểm đến các mạng thông tin vô tuyến khác, gây thiệt hại về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn thông tin và an ninh quốc gia. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, gần đây các tổ chức, cá nhân sử dụng các loại điện thoại không dây chuẩn DECT có băng tần sử dụng từ 1900 MHz - 1930 MHz không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam gây can nhiễu cho mạng thông tin di động 3G trên diện rộng; một số Đài Phát thanh - Phát lại truyền hình của các huyện, Đài Truyền thanh các xã, thị trấn trang bị máy phát thanh; phát hình không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, không đăng ký cấp phép tần số... gây nhiễu cho các mạng di động, nhiễu sóng của các Đài Phát thanh - Truyền hình khác và đặc biệt là nhiễu hệ thống điều hành bay gây ảnh hưởng đến an toàn hàng không.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện, giải quyết kịp thời và ngăn ngừa nguy cơ can nhiễu do sử dụng các thiết bị vô tuyến điện không đảm bảo tiêu chuẩn, không đúng quy hoạch tần số quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Chỉ thị:

1. Các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Nhà nước trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện. Nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh mua bán, sử dụng loại điện thoại chuẩn DECT có băng tần sử dụng từ 1900 MHz – 1930 MHz và các loại điện thoại không dây khác chưa được chứng nhận hợp quy và không phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện của Việt Nam.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm

a) Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp, các cơ quan thông tấn, báo chí và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III tổ chức truyền truyền, phổ biến cho các

Sở, Ban ngành, Hội đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố và toàn thể nhân dân các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện; khuyến cáo các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân tuyệt đối không kinh doanh, sử dụng điện thoại không dây và các loại thiết bị phát sóng vô tuyến điện khác có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số của Quốc gia.

b) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện Khu vực III, các ngành, các cấp tiến hành thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép; các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng điện thoại không dây và các thiết bị phát sóng vô tuyến điện khác không có giấy chứng nhận hợp quy, có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số của Quốc gia, gây can nhiễu cho các mạng thông tin vô tuyến điện.

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an thành phố Quảng Ngãi, Công an các huyện tham gia trực tiếp với các đoàn thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thoại không dây không phù hợp với quy hoạch tần số gây nhiễu có hại.

4. Cục Hải quan Quảng Ngãi, Sở Công Thương (Chi cục Quản lý Thị trường) có trách nhiệm quản lý, kiểm tra việc nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông các loại điện thoại không dây trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi:

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tần số vô tuyến điện, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không kinh doanh, sử dụng điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số.

b) Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi hướng dẫn các Đài Phát thanh - Phát lại Truyền hình cấp huyện, thành phố sử dụng các thiết bị phát thanh, phát hình đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, tránh gây nhiễu cho các hệ thống thông tin khác, đăng ký giấy phép sử dụng tần số và thiết bị số vô tuyến điện đúng quy định.

6. UBND các huyện, thành phố

a) Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong việc kinh doanh và sử dụng các loại điện thoại cố định không dây loại kéo dài thuê bao và các thiết bị phát sóng vô tuyến điện khác.

b) Chỉ đạo thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; xử lý theo quy định và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông).

c) Chỉ đạo UBND cấp xã, phường, thị trấn rà soát các hệ thống đài truyền thanh không dây chưa có Giấy phép đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện thực hiện nghiêm túc việc đăng ký Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn

Thông báo với Cục Tần số vô tuyến điện và Sở Thông tin và Truyền thông khi xảy ra sự cố can nhiễu; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, nguồn gây nhiễu và thực hiện các biện pháp để giải quyết nhiễu có hại; khuyến cáo người sử dụng không kết nối điện thoại không dây có tần số không phù hợp với quy hoạch tần số vào mạng điện thoại cố định do doanh nghiệp quản lý.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hoàng Sơn